

ด่วนที่สุด



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต ๒
 เลขที่รับ 4273
 วันที่ 15 มี.ค. 2559
 เวลา 13.25
 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ บค. นค.
 ถนนสุขุมวิท รมย ๒๒ ๑๐๒๗๐ สค. คสม.

ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว ๗๓๖

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตรวจติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดของนายกรัฐมนตรียเรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ด้วย จังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายกรัฐมนตรีได้กำหนดออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อ ตรวจติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐบาล และผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดต่างๆ โดยเน้นย้ำว่า รัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งรัดพัฒนาประเทศให้ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้พบปัญหา ข้อขัดข้องและความสับสนในทางปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้การตรวจติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แจ้งข้อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตรวจติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดของ นายกรัฐมนตรี ดังนี้

๑. การคัดเลือกสถานที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีย : ให้พิจารณาพื้นที่ที่ส่วนราชการกลุ่มสหกรณ์ เกษตรกร หรือประชาชนดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันแล้ว สัมฤทธิ์ผล มีผลงานเป็นรูปธรรม และอาจเป็นการดำเนินงานผ่านรูปแบบประชารัฐ

๒. การจัดสถานที่ตรวจราชการ : ควรกำหนดรูปแบบที่เหมาะสม ดังนี้

๒.๑ ชุมนิทรรศการที่แสดงสินค้าการเกษตรไม่ควรเกิน ๑๐ ชุมนต่อ ๑ แห่ง โดยแต่ละชุมนต้องแสดงให้เห็นว่า ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรได้ใช้นโยบายใดของรัฐบาล ด้วยวิธีการ กลไก อย่างไร มีประชาชน มีการรวมกลุ่ม หรือมีรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบประชารัฐเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ แล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนอย่างไร และจะเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างไร โดยให้รวมถึงการนำเสนอพื้นที่แปลงเกษตรสาธิต หรือกลุ่มสหกรณ์ชุมชนเพื่อการเกษตร

๒.๒ การจัดเวที เต้นท์ ในขณะที่นายกรัฐมนตรียพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ควรตรวจสอบทิศทางของแสงแดดและจัดสถานที่ให้เหมาะสม ไม่ควรให้แสงแดด ความอบอ้าว รบกวนพี่น้องประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการที่มาร่วมรับฟัง และจัดเตรียมเก้าอี้ที่นั่งให้เพียงพอ

๒.๓ การกล่าวต้อนรับและการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่จัดทำคำกล่าวหรือการรายงานผลงาน คนละไม่เกิน ๕ - ๗ นาที โดยให้เน้นว่า ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่ มีเรื่องใดบ้าง ใช้นโยบายใดของรัฐบาล เข้าไปแก้ไขปัญหา มีวิธีการ กลไก แนวทางอย่างไรในการแก้ไขปัญหา มีรูปแบบประชารัฐเข้าร่วมหรือไม่ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร

๓. การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ : จังหวัดหรือพื้นที่ตรวจราชการต้องจัดให้มีศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสรุปผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ทั้งหมดให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน ๓ วัน โดยให้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญ หากเรื่องใดแก้ไขไม่ได้ภายใน ๑ เดือน ต้องรายงานผล ปัญหา ข้อเท็จจริงและรายละเอียดให้กระทรวงมหาดไทยทราบทันที

/ในการนี้...

-๒-

ในการนี้ เพื่อให้การตรวจติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายของรัฐบาล ดังนั้น จังหวัดฯ จึงขอให้ส่วนราชการอำเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ตรวจราชการให้ความสำคัญกับการตรวจราชการตามแนวทางข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประสานการปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายพินิจ ทาญพาณิชย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐-๒๗๐๒-๕๐๒๑-๔ ต่อ ๓๓๕๕๐

โทรสาร. ๐-๒๗๐๒-๕๐๒๑-๔ ต่อ ๓๓๕๖๒